

	Card No.	Card Name	Card Category	Effect	Question	Answer
1	ST07-001	Charlotte Linlin	ลีดเดอร์	[ตั้ง!! x 2] [เมื่อโจมตี] สามารถนำ ไลฟ์ ไบบนสุดของเรา หรือ ไบล่างสุดของเรา จำนวน 1 ไบ เพิ่มขึ้นสูบนมือ : ถ้าเรามี ไลฟ์ จำนวน 2 ไบ หรือน้อยกว่า, สามารถนำ การดบนมือของเรา จำนวนไม่เกิน 1 ไบ ไปวางเพิ่มที่บนสุดของไลฟ์.	หากเรามีไลฟ์เป็น 3 ไบ เราจะสามารถส่งใช้ความสามารถ [เมื่อโจมตี] ของการ์ดใบนี้ เพื่อนำไลฟ์ ไบบนสุดหรือไบล่างสุดของเราขึ้นมือ และนำการดบนมือ 1 ไบ ไปวางบนสุดของไลฟ์ได้หรือไม่	สามารถทำได้
2	ST07-001	Charlotte Linlin	ลีดเดอร์	[ตั้ง!! x 2] [เมื่อโจมตี] สามารถนำ ไลฟ์ ไบบนสุดของเรา หรือ ไบล่างสุดของเรา จำนวน 1 ไบ เพิ่มขึ้นสูบนมือ : ถ้าเรามี ไลฟ์ จำนวน 2 ไบ หรือน้อยกว่า, สามารถนำ การดบนมือของเรา จำนวนไม่เกิน 1 ไบ ไปวางเพิ่มที่บนสุดของไลฟ์.	เราจะสามารถส่งใช้ความสามารถ [เมื่อโจมตี] ของการ์ดใบนี้ ในขณะที่เรามีไลฟ์ 4 ไบ หรือมากกว่าได้หรือไม่	สามารถทำได้ แต่หลังจากนำไลฟ์ขึ้นมือแล้ว จะไม่ได้ ทำความสามารถนำการ์ดจากมือไปวางเพิ่มยังไลฟ์
3	ST07-001	Charlotte Linlin	ลีดเดอร์	[ตั้ง!! x 2] [เมื่อโจมตี] สามารถนำ ไลฟ์ ไบบนสุดของเรา หรือ ไบล่างสุดของเรา จำนวน 1 ไบ เพิ่มขึ้นสูบนมือ : ถ้าเรามี ไลฟ์ จำนวน 2 ไบ หรือน้อยกว่า, สามารถนำ การดบนมือของเรา จำนวนไม่เกิน 1 ไบ ไปวางเพิ่มที่บนสุดของไลฟ์.	เราจะสามารถส่งใช้ความสามารถ [เมื่อโจมตี] ของการ์ดใบนี้ ในขณะที่เรามีไลฟ์เป็น 0 ไบ ได้หรือไม่	ไม่สามารถทำได้
4	ST07-010	Charlotte Linlin	คาแรกเตอร์	[เมื่อลงสนาม] คู่แข่งจะต้องเลือก 1 อย่าง จากดังต่อไปนี้. • นำ ไลฟ์ ไบบนสุดของคุณ (คู่แข่งของเรา) จำนวน 1 ไบ ไปวางที่ แทรช. • นำการ์ด ไบบนสุดของเด็กของเรา จำนวน 1 ไบ ไปวางเพิ่มที่บนสุดของไลฟ์ตัวเอง.	หากเราส่งใช้งานความสามารถ [เมื่อลงสนาม] ของการ์ดใบนี้ และคู่ต่อสู้เลือก "• นำ ไลฟ์ ไบบนสุดของคุณ (คู่แข่งของเรา) จำนวน 1 ไบ ไปวางที่ แทรช." ไลฟ์ของผู้เล่นคนใดที่จะถูกนำไปวางที่ แทรช	การ์ดไลฟ์ไบบนสุดของผู้เล่นที่ไม่ได้เป็นผู้ส่งใช้งานความสามารถ [เมื่อลงสนาม] ของการ์ดใบนี้ จะถูกนำไปวางที่ แทรช
5	ST07-010	Charlotte Linlin	คาแรกเตอร์	[เมื่อลงสนาม] คู่แข่งจะต้องเลือก 1 อย่าง จากดังต่อไปนี้. • นำ ไลฟ์ ไบบนสุดของคุณ (คู่แข่งของเรา) จำนวน 1 ไบ ไปวางที่ แทรช. • นำการ์ด ไบบนสุดของเด็กของเรา จำนวน 1 ไบ ไปวางเพิ่มที่บนสุดของไลฟ์ตัวเอง.	หากเราส่งใช้งานความสามารถ [เมื่อลงสนาม] ของการ์ดใบนี้ และคู่ต่อสู้เลือก "• นำการ์ด ไบบนสุดของเด็กของเรา จำนวน 1 ไบ ไปวางเพิ่มที่บนสุดของไลฟ์ตัวเอง." ผู้เล่นคนใดที่จะได้เพิ่มการ์ดไปยังไลฟ์	การ์ดไบบนสุดของเด็กของผู้เล่นที่เป็นผู้ส่งใช้งานความสามารถ [เมื่อลงสนาม] ของการ์ดใบนี้ จะถูกนำไปวางเพิ่มที่ไบบนสุดของไลฟ์ผู้เล่นคนนั้น
6	ST07-010	Charlotte Linlin	คาแรกเตอร์	[เมื่อลงสนาม] คู่แข่งจะต้องเลือก 1 อย่าง จากดังต่อไปนี้. • นำ ไลฟ์ ไบบนสุดของคุณ (คู่แข่งของเรา) จำนวน 1 ไบ ไปวางที่ แทรช. • นำการ์ด ไบบนสุดของเด็กของเรา จำนวน 1 ไบ ไปวางเพิ่มที่บนสุดของไลฟ์ตัวเอง.	เมื่อเราส่งใช้งานความสามารถ [เมื่อลงสนาม] ของการ์ดใบนี้ ในขณะที่คู่ต่อสู้มีไลฟ์เป็น 0. คู่ต่อสู้จะสามารถเลือกทำความสามารถ "• นำ ไลฟ์ ไบบนสุดของคุณ (คู่แข่งของเรา) จำนวน 1 ไบ ไปวางที่ แทรช." ได้หรือไม่	ใช่ คู่ต่อสู้สามารถเลือกได้. ในกรณีนี้จะไม่เกิดอะไรขึ้น เนื่องจากไม่มีการ์ดในไลฟ์ให้นำไปวางที่ แทรช

7	ST07-011	Zeus	คาแรกเตอร์	<p>[ใช้งาน : เมน] สามารถ เรสต์ คาแรกเตอร์นี้ : ในเทิร์นนี้, [Charlotte Linlin] ของฝ่ายเรา จำนวนไม่เกิน 1 ใบ, จะได้รับ [แบนนิช].</p> <p>(ถ้าการ์ดใบนี้ทำดาเมจได้, การ์ดใบนั้นจะถูกนำไปวางที่แทรช, และทริกเกอร์จะไม่ทำงาน) [ทริกเกอร์] นำการ์ดใบนี้ลงสนาม.</p>	ที่ระบุว่า "[Charlotte Linlin] ของฝ่ายเรา" นั้นหมายถึงลิตเตอร์หรือ คาแรกเตอร์ของเรา	หมายถึงทั้งลิตเตอร์ที่ชื่อ [Charlotte Linlin] และคาแรกเตอร์ที่ชื่อ [Charlotte Linlin] ของเรา
8	ST07-013	Prometheus	คาแรกเตอร์	<p>[ใช้งาน : เมน] สามารถ เรสต์ คาแรกเตอร์นี้ : ในเทิร์นนี้, [Charlotte Linlin] ของฝ่ายเรา จำนวนไม่เกิน 1 ใบ, จะได้รับ [ดับเบิลแอทแทค].</p> <p>(ดาเมจที่การ์ดใบนี้กระทำจะกลายเป็น 2 หน่วย) [ทริกเกอร์] นำการ์ดใบนี้ลงสนาม.</p>	ที่ระบุว่า "[Charlotte Linlin] ของฝ่ายเรา" นั้นหมายถึงลิตเตอร์หรือ คาแรกเตอร์ของเรา	หมายถึงทั้งลิตเตอร์ที่ชื่อ [Charlotte Linlin] และคาแรกเตอร์ที่ชื่อ [Charlotte Linlin] ของเรา
9	ST07-015	Soul Pocus	อีเวนต์	<p>[เมน] คู่แข่งจะต้องเลือก 1 อย่าง จากดังต่อไปนี้.</p> <ul style="list-style-type: none"> นำ โลฟ ใบบนสุดของคุณแข่ง (คู่แข่งของเรา) จำนวน 1 ใบ ไปวางที่แทรช. นำการ์ด ใบบนสุดของเด็กของเรา จำนวน 1 ใบ ไปวางเพิ่มที่บนสุดของโลฟตัวเอง. <p>[ทริกเกอร์] ใช้งานความสามารถ [เมน] ของการ์ดใบนี้.</p>	หากเราสั่งใช้งานความสามารถ [เมน] ของการ์ดนี้ และคู่ต่อสู้เลือก "นำ โลฟ ใบบนสุดของคุณแข่ง (คู่แข่งของเรา) จำนวน 1 ใบ ไปวางที่แทรช." โลฟของผู้เล่นคนใดที่จะถูกนำไปวางที่แทรช	การ์ดใบบนสุดของผู้เล่นที่ไม่ได้เป็นผู้สั่งใช้งานความสามารถ [เมน] ของการ์ดใบนี้ จะถูกนำไปวางที่แทรช
10	ST07-015	Soul Pocus	อีเวนต์	<p>[เมน] คู่แข่งจะต้องเลือก 1 อย่าง จากดังต่อไปนี้.</p> <ul style="list-style-type: none"> นำ โลฟ ใบบนสุดของคุณแข่ง (คู่แข่งของเรา) จำนวน 1 ใบ ไปวางที่แทรช. นำการ์ด ใบบนสุดของเด็กของเรา จำนวน 1 ใบ ไปวางเพิ่มที่บนสุดของโลฟตัวเอง. <p>[ทริกเกอร์] ใช้งานความสามารถ [เมน] ของการ์ดใบนี้.</p>	หากเราสั่งใช้งานความสามารถ [เมน] ของการ์ดนี้ และคู่ต่อสู้เลือก "นำการ์ด ใบบนสุดของเด็กของเรา จำนวน 1 ใบ ไปวางเพิ่มที่บนสุดของโลฟตัวเอง." ผู้เล่นคนใดที่จะได้เพิ่มการ์ดไปยังโลฟ	การ์ดใบบนสุดของเด็กของผู้เล่นที่เป็นผู้สั่งใช้งานความสามารถ [เมน] ของการ์ดใบนี้ จะถูกนำไปวางเพิ่มที่บนสุดของโลฟผู้เล่นคนนั้น
11	ST07-015	Soul Pocus	อีเวนต์	<p>[เมน] คู่แข่งจะต้องเลือก 1 อย่าง จากดังต่อไปนี้.</p> <ul style="list-style-type: none"> นำ โลฟ ใบบนสุดของคุณแข่ง (คู่แข่งของเรา) จำนวน 1 ใบ ไปวางที่แทรช. นำการ์ด ใบบนสุดของเด็กของเรา จำนวน 1 ใบ ไปวางเพิ่มที่บนสุดของโลฟตัวเอง. <p>[ทริกเกอร์] ใช้งานความสามารถ [เมน] ของการ์ดใบนี้.</p>	เมื่อเราสั่งใช้งานความสามารถ [เมน] ของการ์ดใบนี้ ในขณะที่คู่ต่อสู้มีโลฟเป็น 0. คู่ต่อสู้จะสามารถเลือกท่าความสามารถ "นำ โลฟ ใบบนสุดของคุณแข่ง (คู่แข่งของเรา) จำนวน 1 ใบ ไปวางที่แทรช." ได้หรือไม่	ใช่ คู่ต่อสู้สามารถเลือกได้. ในกรณีนี้จะไม่เกิดอะไรขึ้นเนื่องจากไม่มีการ์ดใบบนสุดให้นำไปวางที่แทรช

12	ST07-017	Queen Mama Chanter	สเตจ	[ใช้งาน : เมน] สามารถ เรสต์ สเตจนี้, และนำ โลฟ โบบนสุดของเรา หรือ โบล่างสุดของเรา จำนวน 1 โบ เพิ่มขึ้นบนสู่มือ : นำคาแรกเตอร์ของเรา ที่มีคอสต์ 3 จำนวนไม่เกิน 1 โบ, ไปวางเพิ่มที่บนสุดของ โลฟของ เจ้าของเดิม แบบหงายหน้า. [ทริกเกอร์] นำการ์ดโบนี่ลงสนาม.	เราส่งใช้งานความสามารถ [ใช้งาน : เมน] เพื่อ เรสสเตจนี้แล้วนำโลฟของเรา 1 โบ เพิ่มขึ้นบนมือเรา แล้ว ในช่วงนี้เราสามารถเลือกที่จะไม่นำคาแรกเตอร์ของเรา 1 โบ ไปวางเพิ่มยังโลฟของเราได้หรือไม่	สามารถเลือกที่จะไม่นำไปวางได้
13	ST07-017	Queen Mama Chanter	สเตจ	[ใช้งาน : เมน] สามารถ เรสต์ สเตจนี้, และนำ โลฟ โบบนสุดของเรา หรือ โบล่างสุดของเรา จำนวน 1 โบ เพิ่มขึ้นบนสู่มือ : นำคาแรกเตอร์ของเรา ที่มีคอสต์ 3 จำนวนไม่เกิน 1 โบ, ไปวางเพิ่มที่บนสุดของ โลฟของ เจ้าของเดิม แบบหงายหน้า. [ทริกเกอร์] นำการ์ดโบนี่ลงสนาม.	เราสามารถส่งใช้งาน [ใช้งาน : เมน] ของการ์ดนี้เพื่อนำคาแรกเตอร์ของเราที่มีคอสต์ 2 หรือต่ำกว่า เพิ่มไปยังโลฟของเราได้หรือไม่	ไม่สามารถทำได้ คุณจะสามารถนำคาแรกเตอร์ที่มีคอสต์เท่ากับ 3 เพิ่มไปยังโลฟของคุณเท่านั้น
14	ST07-017	Queen Mama Chanter	สเตจ	[ใช้งาน : เมน] สามารถ เรสต์ สเตจนี้, และนำ โลฟ โบบนสุดของเรา หรือ โบล่างสุดของเรา จำนวน 1 โบ เพิ่มขึ้นบนสู่มือ : นำคาแรกเตอร์ของเรา ที่มีคอสต์ 3 จำนวนไม่เกิน 1 โบ, ไปวางเพิ่มที่บนสุดของ โลฟของ เจ้าของเดิม แบบหงายหน้า. [ทริกเกอร์] นำการ์ดโบนี่ลงสนาม.	เราสามารถส่งใช้งาน [ใช้งาน : เมน] ของการ์ดนี้เพื่อนำคาแรกเตอร์การ์ดจากบนมือของเราเพิ่มไปยังโลฟของเราได้หรือไม่	ไม่สามารถทำได้ หากในความสามารถการ์ดเขียนว่า "คาแรกเตอร์" จะหมายถึงคาแรกเตอร์บนสนามเท่านั้น